



ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันราชประชาสมาสัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๐๐๑	นาย	ณัฐดิษฐ์	เศรษฐสิริวุฒิ
๐๐๒	นาย	ธรากร	สุขศาสตร์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครนี้ สถาบันราชประชาสมาสัยได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

สำหรับผู้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวัน เวลา และช่องทางตามที่กำหนดถูกต้อง แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครและเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานการสมัครติดต่อกับเจ้าหน้าที่ งานทรัพยากรบุคคล สถาบันราชประชาสมาสัย โทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ ต่อ ๑๗๑๙ - ๑๗๒๐ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัคร สถาบันราชประชาสมาสัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. (รายงานตัว ๑๓.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๗/๑ ชั้น ๗ อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย

(ค) ระเบียบ...



(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
  ๓. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
  ๔. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลางใหม่ หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง ซึ่งหลักฐานดังกล่าวจะต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารเพื่อแสดงตนในการเข้ารับการสอบ หากไม่มีบัตรหรือหนังสือดังกล่าวไปแสดงตนในการเข้ารับการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กรณีที่เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  ๕. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
  ๖. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น
  ๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(ง) กรณีผู้ที่สมัครผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้นำหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบฉบับจริง บรรจุใส่ซองสีน้ำตาล พร้อมระบุ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ ไว้ที่หน้าซองให้ชัดเจน และนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ สถานที่สอบข้อเขียน

(จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สถาบันราชประชาสมาสัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ **๙ ธันวาคม ๒๕๖๗** ที่งานทรัพยากรบุคคล สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ ๑๕ หมู่ ๗ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์สถาบันราชประชาสมาสัย <https://ddc.moph.go.th/rpsi/> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเอนก รุ่งอ้อมกลาง)  
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย